

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

รายชื่อผู้เข้าประชุม

๑	นายตรีวัฒน์	สุขศรีพัฒน์	ประธานสภา อบต.หินเหล็กไฟ
๒	นายหวัด	ปานกลาง	รองประธานสภา อบต.หินเหล็กไฟ
๓	นายธเนศวร์	จันทาน	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑
๔	นายชู	เรืองดี	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒
๕	นายสงัด	กลิ่นสุคนธ์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓
๖	นายจรัส	อุชุกภาพ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓
๗	นายอภิชาติ	ชูลพันธ์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔
๘	นายบุญเกล้า	ตั้งถาวรการ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔
๙	นางปวันรัตน์	รอดพัน	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕
๑๐	นายนิยม	อิมอาบ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖
๑๑	นายมานัต	พุลเพิ่ม	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘
๑๒	นายณรงค์เดช	อินมี	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙
๑๓	นายเอกชัย	เจิมสุวรรณ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐
๑๔	นางสาวพรทิพ	อุทัยธรรม	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑
๑๕	นางปรางทิพย์	พรหมเชื้อ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑
๑๖	นายบุญอ้าย	ทรัพย์มา	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒
๑๗	นางสาวเรณู	ฤทธิ์มาก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒
๑๘	นายจิระ	เอ็งพัศรี	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๓
๑๙	นายพงศธร	จันร์ศิริ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๓
๒๐	นายสายชล	บุบผา	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๔
๒๑	นายบุญสืบ	ดิษฐทองคำ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๔
๒๒	นายสุตจิต	กลิ่นอยู่	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๕
๒๓	นางสาวอนุลักษณ์	ทองโสภา	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๕
๒๔	นางปราณี	พานพวง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๖
๒๕	นายภมร	อยู่เย็น	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๖
๒๖	นางจिरาพร	รอดภัย	เลขานุการสภา อบต.หินเหล็กไฟ

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม (ลาการประชุม)

๑	นายปรีชา	ทองประดิษฐ์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑
๒	นายธงชาติ	บุญรอด	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒
๓	นางสาวกรรณา	สร้อยสง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕
๔	นายชาญชัย	ทองไทย	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗
๕	นายกอบชัย	บานแย้ม	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘
๖	นายดำรงค์	ปุยอรุณ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

๑	นายนาวิน	มูลมงคล	นายก อบต. หินเหล็กไฟ
๒	นายจักริน	พ่วงดี	หัวหน้าสำนักปลัด
๓	นายทวีศักดิ์	อุดมวิชากร	ผู้อำนวยการกองคลัง
๔	นายรัชพล	เสื่อสะอาด	ผู้อำนวยการกองช่าง
๕	นายพงศ์ศักดิ์	นาโคโต	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๖	นางสาวกุลศิริ	เกษรมาลา	ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
๗	นางสาวกรรณก	สุวรรณภักตร์	นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
๘	นางสาวปนัดดา	คันเสนียกุล	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๙	นางพิรพรรณ	ไพบุลย์อนันต์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๑๐	นางสาวสันทนา	เป็กทอง	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (แทน) ผอ.กองการศึกษาฯ
๑๑	นางสาววราพร	ศรีชัยนาท	ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์
๑๒	นายสุพชัย	ยิ้มละมัย	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๑๓	นางดาวพระศุภร์	ม่วงศรี	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
๑๔	นางสาวสุจิตรา	โชติรัตนฤทธิ	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
๑๕	นางสาวศศิธร	จันทร์ปลุก	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ กล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๑**เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ****๑.๑ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านอำนวยความสะดวก****ประธาน**

ด้วยอำเภอหัวหิน ได้จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ด้านอำนวยความสะดวก ของตำบลหินเหล็กไฟ ในวันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ โดยขอความร่วมมือให้แจ้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ และพนักงานส่วนตำบล จำนวน ๑๐ คนเข้าร่วมอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ในการนี้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ จำนวน ๖ ท่าน เพื่อเข้าร่วมโครงการ

ที่ประชุม

พิจารณาเสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล็กไฟ จำนวน ๖ ราย เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านอำนวยความสะดวกเป็นธรรม ดังนี้

๑. นายตรีวัฒน์	สุขศรีพัฒน์	ประธานสภา
๒. นายหวัด	दानกลาง	รองประธานฯ
๓. นายบุญเกล้า	ตั้งถาวรการ	ส.อบต. หมู่ที่ ๔
๔. นายอภิชาติ	ชูลพันธ์	ส.อบต. หมู่ที่ ๔
๕. นายณรงค์เดช	อินมี	ส.อบต. หมู่ที่ ๙
๖. นางสาวพรทิพย์	อุทัยธรรม	ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑

ระเบียบวาระที่ ๒**รับรองรายงานการประชุมสภา**

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙

ที่ประชุม

ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม โดยให้การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ระเบียบวาระที่ ๓**กระทู้ถาม**

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔**เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ**

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๕**เรื่องที่เสนอใหม่****๕.๑ ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙****ผู้เสนอญัตติ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ**นายนาวิน มุลมงคล

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟในการประชุมเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟสามปี (ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑) เพิ่มเติมฉบับที่ ๔ ซึ่งโครงการตามแผนฯ ฉบับดังกล่าวโดยส่วนใหญ่ เกิดจากข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรจากผู้ใหญ่บ้าน/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ทั้ง ๑๖ หมู่บ้าน ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างมากในการดำรงชีวิตประจำวัน บ่อบาดาลซึ่งใช้ในการผลิตระบบประปาหลายหมู่บ้านใช้งานมาเป็นเวลาหลายปีประสบปัญหา น้ำแห้ง บางแห่งน้ำไม่เพียงพอต้องทำการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมท่อถัง และวางท่อขยายเขตประปาไปยังกลุ่มประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ก่อให้เกิดความยากลำบากในการดำรงชีวิตนั้น โดยทุกโครงการที่เสนอมานั้น เป็นโครงการที่ต้องเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเร่งด่วน ในการนี้ผมได้อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ข้อ ๙๑ ประกอบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน ในพื้นที่อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ และอำเภอหัวหิน (ภัยแล้ง) ฉบับที่ ๑ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ ดังนั้นผมจึงขอลงมติ ๕.๑ ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ออกจากระเบียบวาระการประชุมสภา ในครั้งนี้

นายก อบต.หินเหล็กไฟ

<u>ที่ประชุม</u>	รับทราบ
<u>ระเบียบวาระที่ ๖</u>	ญัตติอื่นๆ / เรื่องอื่นๆ
<u>ประธาน</u>	ขอเชิญผู้เข้าประชุมเสนอปัญหา/แนวทางการแก้ไข หรือข้อซักถามอันเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟต่อที่ประชุม
<u>นายณรงค์เดช อินมี</u> <u>ส.อบต.หมู่ที่ ๙</u>	ในการเตรียมการแก้ไขปัญหากล้วยแล้ง ทราบมาว่าทางผู้บริหารได้มีการเตรียมการมาตั้งแต่เดือน ธันวาคม ๒๕๕๘ จนกระทั่งเมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ ได้เชิญกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต.หินเหล็กไฟ เพื่อประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดทำโครงการ ซึ่งบางหมู่บ้านก็ได้เขียนคำร้องขอให้ดำเนินการจัดทำโครงการแก้ไขปัญหากล้วยแล้งในวันนั้น จนกระทั่ง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกาศพื้นที่ประสบปัญหากล้วยแล้งเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ จนกระทั่งถึงปัจจุบัน ก็ยังไม่ได้ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณแก้ไขปัญห แต่อย่างใด ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควรต้องพิจารณาได้ว่าเรื่องใดเร่งด่วน คำพูดที่ว่า งานเยอะทำไม่ทัน เป็นคำพูดที่ยอมรับไม่ได้ และการทำงานมีการประสานกันภายในส่วนราชการที่เกี่ยวข้องบ้างหรือไม่
<u>นายสุดจรีต กลิ่นอยู่</u> <u>ส.อบต.หมู่ที่ ๑๕</u>	ขอตำหนิการทำงานของประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และปลัด อบต. ในเรื่องของความล่าช้า เมื่อมีอำนาจใช้จ่ายเงินสะสม ควรใช้อำนาจดำเนินการแก้ไขปัญหาไปเลย แต่กลับมาเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมต่อสภาฯ ในวันนี้ แต่เมื่อประชุมถึงญัตติดังกล่าว กลับถอนญัตติออกจากระเบียบวาระการประชุม ซึ่งถือว่าท่านไม่ให้เกียรติสภาฯ
<u>นายนาวิน มุลมงคล</u> <u>นายก อบต.หินเหล็กไฟ</u>	ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติในแต่ละเรื่องมีจำนวนมาก ต้องศึกษาให้ชัดเจน รวมทั้งปรึกษาสอบถามข้าราชการที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการ ประกอบกับหน่วยตรวจสอบ ทั้ง ป.ป.ช. และ สตง. เข้ามาตรวจสอบการปฏิบัติงานของ อบต. บ่อยครั้ง ยิ่งต้องเพิ่มความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน
<u>นายจรัส อุสุภาพ</u> <u>ส.อบต.หมู่ที่ ๓</u>	ขอสอบถามผู้อำนวยการกองช่างว่า เครื่องซั้มเมอร์สหมู่ที่ ๓ ที่เสนอคำร้องมาได้รับการพิจารณาหรือไม่
<u>นายรัชพล เสือสอาด</u> <u>ผู้อำนวยการกองช่าง</u>	โครงการที่เสนอมามีหลายโครงการ หลายหมู่บ้าน กองช่างได้สำรวจประมาณราคา เสนอผู้บริหารพิจารณางบประมาณในการดำเนินการ รวมทั้งซั้มเมอร์สหมู่ที่ ๓ ด้วย หลังจากนั้น ได้ส่งเรื่องให้สำนักงานปลัด เพื่อดำเนินการใช้จ่ายเงินสำรองจ่าย โดยได้ถ่ายสำเนาเอกสารต้นเรื่องเก็บไว้เป็นหลักฐานแล้ว
<u>นายจักริน พ่วงดี</u> <u>หัวหน้าสำนักปลัด</u>	เงินสำรองจ่าย มีประมาณ ๓ ล้านบาทเศษ ที่ผ่านมาผู้บริหารได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนที่จำเป็นให้กับประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องน้ำอุปโภคบริโภค จนกระทั่งล่าสุดได้รับการแจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่าเหลืองบประมาณ ๗ หมื่นบาทเศษ โดยกันไว้จ่ายให้กับประชาชนที่บ้านได้รับความเสียหายจากวาตภัย ประมาณ ๒ หมื่นบาท กองช่างได้ส่งโครงการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนมาอีก ๓ โครงการ งบประมาณ ๑ ล้านบาทเศษ จึงให้เจ้าหน้าที่แจ้งนายกฯ ให้เชิญประชุม คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อพิจารณางบประมาณในการดำเนินการ และได้

แจ้งในที่ประชุมคณะผู้บริหารแล้วว่าเงินสำรองจ่ายคงเหลือประมาณ ๕ หมื่นบาทเศษ ให้พิจารณาแหล่งงบประมาณในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งสรุปผลจากการประชุมแต่ละส่วนราชการยังมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายงบประมาณ ตามรายการที่ตั้งไว้อยู่ ไม่สามารถโอนมาเพิ่มเงินสำรองจ่ายได้ จึงเป็นที่มาของการจ่ายขาดเงินสะสม สำหรับการใช้จ่ายเงินสะสม หากเป็นแผนงานที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการใด ส่วนราชการนั้นจะเป็นหน่วยงานต้นเรื่องรับผิดชอบดำเนินการ ดังนั้นจึงขอให้นายกฯ ช่วยตอบข้อซักถามของท่านสมาชิกฯ ว่า การทำงานมีการประสานกันหรือไม่ อย่างไร

ประธาน

ในฐานะที่เป็นตัวแทนของฝ่ายสภาฯ มิได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้ได้คอยติดตามประสาน และสอบถามส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด จนกระทั่งถึงวันนี้ถือได้ว่างานสำเร็จ แม้ว่าจะล่าช้าไปบ้าง ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องปรับปรุงในส่วนการบริหารงานภายใน เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันต่อความเดือดร้อนของประชาชน

นางจิราพร รอดภัย

ขอชี้แจงเพิ่มเติม กรณี ที่สมาชิกฯ ได้กล่าวถึงการไม่ให้เกียรติสภาฯ เรื่องการถอนญัตติ และกรณีการตำหนิเรื่องการทำงานล่าช้า ดังนี้

ปลัด อบต.หินเหล็กไฟ

๑. กรณีถอนญัตติ ๕.๑ ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่เสนอโดยนายกฯ ซึ่งนายกฯ ได้อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙๑ ประกอบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ และอำเภอหัวหิน (ภัยแล้ง) ฉบับที่ ๑ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ นั้น การประชุมในครั้งนี้ ไม่ได้ถือว่าเสียเปล่า เพราะเป็นการแจ้งยืนยันจากนายกฯ ว่าโครงการที่เสนอมาจากปัญหาความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งของทุกหมู่บ้าน ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างแน่นอน

๒. กรณีการปฏิบัติงานล่าช้า ในเรื่องการสำรวจทำจัดโครงการแก้ไขปัญหากล้าแล้ง ขอชี้แจงให้ทราบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ มีการประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำทุกเดือน ปัญหาภัยแล้ง ได้มีการเตรียมการแก้ไขปัญหามาตั้งแต่ช่วงปลายปี ๒๕๕๘ ผู้บริหารได้อนุมัติเงินสำรองจ่ายเพื่อจัดทำโครงการแก้ไขปัญหากล้าแล้ง แคลนน้ำในหลายหมู่บ้าน จนกระทั่งเงินสำรองจ่ายเกือบหมดสิ้น มีการเชิญประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ ผู้นำหมู่บ้าน เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ เพื่อชี้แจงรายละเอียดแนวทางการจัดทำโครงการ ซึ่งในการประชุมครั้งนั้น หลายหมู่บ้าน ได้มีการเสนอคำร้องเพื่อให้จัดทำโครงการแก้ไขปัญหากล้าแล้ง ภายหลังจากนั้น เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ มีการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อสรุปงบประมาณโครงการฯ ทั้งหมด แต่ปรากฏว่าโครงการยังไม่ได้ดำเนินการสำรวจ งบประมาณราคา นายกฯ จึงได้พิจารณาโครงการฯ ที่เข้าหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ ให้กองช่างไปดำเนินการสำรวจประมาณราคา โดยกำหนดวันแล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ แต่เมื่อถึงกำหนดก็ยังไม่ได้รับข้อมูล ในส่วนความรับผิดชอบของปลัด ในฐานะที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของส่วน

ราชการต่างๆ ได้ดำเนินการเร่งรัดติดตามมาโดยตลอดทั้งด้วยวาจาและหนังสือ พร้อมทั้งเสนอความเห็นต่อนายกฯ ให้ดำเนินการกับผู้เกี่ยวข้อง ตามอำนาจหน้าที่ที่สามารถกระทำ ได้ มิได้เพิกเฉยแต่อย่างใด

นายรัชพล เสือสอาด

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรณีการปฏิบัติงานล่าช้าเกี่ยวกับการสำรวจประมาณราคาของกองช่าง ผมขอยอมรับว่าเป็นความบกพร่องของผมเองที่ไม่สามารถกำกับดูแลและเร่งรัดการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาได้ ซึ่งเรื่องนี้ผมไม่มีเรื่องแก้ตัว และยอมรับว่าปลัดได้แจ้งบันทึกข้อความเร่งรัดการดำเนินการพร้อมให้ดำเนินการทางวินัยกับผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งกรณีนี้ผมจะพิจารณาตัวเองในการขอโอนย้าย ขอเวลาอีกไม่กี่เดือน

นายบุญเกล้า ตั้งถาวรการ

ส.อบต.หมู่ที่ ๔

นายนาวิน มุลมงคล

นายก อบต.หินเหล็กไฟ

ขอสอบถามนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ว่ามีการจัดซื้อถังเก็บน้ำหรือไม่ และมีการจัดสรรให้แต่ละหมู่บ้านอย่างไร

ได้แจ้งให้งานป้องกันสำรวจถังเก็บน้ำเดิมที่เคยจัดซื้อไว้ มีคงเหลือเท่าใด ซึ่งมีหลักเกณฑ์การคำนวณปริมาณการใช้น้ำต่อคนต่อวัน จึงจะสรุปได้ว่าจะต้องจัดซื้อเพิ่มเติมอีกเท่าใด ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป โดยการจัดซื้อถังเก็บน้ำ ใช้อำนาจนายกฯ ในการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม

ประธาน

ทราบมาว่าทางนายก ให้ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านเป็นผู้สำรวจและแจ้งจำนวน ควรให้สมาชิกสภาฯ มีส่วนในการแจ้งสำรวจความต้องการถังเก็บน้ำบ้าง

รองประธาน

ข้อมูลการจัดซื้อถังเก็บน้ำที่เคยจัดซื้อไว้ มีที่กองคลัง ที่ชำรุดเสียหายอาจจะมีจำนวนไม่มากเท่าใด

นายนาวิน มุลมงคล

นายก อบต.หินเหล็กไฟ

ประธาน

การจัดซื้อถังเก็บน้ำ จะเน้นที่คุณภาพและราคา โดยเป็นถังพลาสติก ๒ ชั้น

มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ หากไม่มี ขอขอบคุณผู้เข้าประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และขอปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙

ปิดประชุม

เวลา ๑๒.๐๕ น.

(ลงชื่อ)



ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นางจิราพร รอดภัย)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

(ลงชื่อ)



กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายณรงค์เดช อินมี)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๙

(ลงชื่อ)



กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายสายชล บุพผา)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๔

(ลงชื่อ)



(นางปราณี พานพวง)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๖

(ลงชื่อ)



(นายตรีวัฒน์ สุขศรีพัฒน์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ